



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน โทร. 43147, 43148

ที่ อว 8392(5)/ 1044 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

เรื่อง เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน อธิการบดี (1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
2. ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย)

สรุปเรื่อง

ตามที่ได้สั่งการให้กองแผนงานดำเนินการร่างแนวปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 และให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดึงเอกสารแนบมาพร้อมนี้

กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หากเห็นชอบ โปรดลงนามในหนังสือถึงส่วนงานต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายอนันต์ เดชพรม)

หัวหน้างานแผนงบประมาณ กองแผนงาน

คำสั่ง

ลงนามแล้ว

30 ก.ค. 62

31 ก.ค. 2562

36 ก.ค. 62

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน โทร. 43147, 43148

ที่ อว 8392(5)/ ว ๑๐๖๙ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2562

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้ง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ตามหนังสือที่ อว 8392(3)/ว 202 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยในส่วนของ การขอ กันเงิน งบประมาณรายจ่ายปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานดำเนินการภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 ความ ละเอียตตั้งแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป ตามหลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า และประหยัด ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นไป ตามข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงได้ กำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ส่วนงานถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ดังเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน โทร. 43147, 43148

ที่ อว 8392(5)/ วันที่ กรกฎาคม 2562

เรื่อง แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้ง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ตามหนังสือที่ อว 8392(3)/ว 202 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยในส่วนของ การขอ กันเงิน งบประมาณรายจ่ายปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานดำเนินการภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 ความ ละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป ตามหลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า และประหยัด ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นไป ตามข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงได้ กำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ส่วนงานถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ดังเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลัก ความ โปร่งใส ความคุ้มค่า และประหยัด ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามข้อ 24 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเพื่อชำระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาหรือใช้ จ่ายตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากส่วนงานมีรายการงบประมาณค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย หรือรายการ งบประมาณที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ หรือ เป็นรายการงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการ และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ปีงบประมาณ ให้ส่วนงานดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและหรือขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

1. กรณีส่วนงานได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายการงบประมาณไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยการซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือสัญญาหรือข้อตกลง กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่าใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้จัดทำ เป็นเหตุผลในการขอกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี โดย

1.1 กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ให้ขอขยาย เวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีกไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป หากมีความ จำเป็นต้องดำเนินการเกินกว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี

1.2 กรณีที่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ให้ขอขยาย เวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีกไม่เกินไตรมาสนั้น ๆ ที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

2. กรณีที่ส่วนงานไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันรายการงบประมาณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรืออยู่ ระหว่างดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ส่วนงานดำเนินการขอ อนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการได้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป โดยเสนอแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่จะขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่านกองแผนงาน ก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาแล้ว ให้ส่วนงานใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไปได้อีกไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี

3. กรณีเป็นรายการงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการโครงการ

3.1 กรณีเงินอุดหนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจที่ระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานดำเนินโครงการสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ ให้ส่วนงานขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีได้ไม่เกินไตรมาสที่ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานสิ้นสุด โดยส่วนงานต้องดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการ โดยเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่จะขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านกองแผนงานก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาแล้ว ให้ส่วนงานใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติเบิกเงินต่อไป

3.2 กรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ แต่ส่วนงานคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ไม่ทันปีงบประมาณนี้ ให้ส่วนงานขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ส่วนงานเสนอแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่จะขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านกองแผนงานก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาแล้ว ให้ส่วนงานใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติเบิกเงินเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไปได้อีกไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี